

PHỤ LỤC

Các nhiệm vụ cụ thể chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác thẩm định của Đoàn chuyên gia UNESCO về Hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 08/3/2024 của Ban chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn)

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
I	Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng và thực hiện chương trình tuyên truyền, xúc tiến quảng bá CVĐC Lạng Sơn			
1	<p>- Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của các di sản địa chất, di sản văn hoá, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái rừng trong CVĐC Lạng Sơn, các điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn bằng nhiều hình thức.</p> <p>- Thiết kế và sản xuất đồ lưu niệm, tặng phẩm; biên tập bài, ảnh về di sản địa chất và CVĐC đưa lên trang tin điện tử và các Fanpage CVĐC Lạng Sơn; biên tập nội dung, thiết kế đồ họa, in ấn tờ rơi khổ A4 - 02 mặt cho các tuyến tour du lịch; biên tập nội dung, thiết kế đồ họa hướng dẫn tuyến du lịch (bản đồ tuyến, guide book) khu vực CVĐC Lạng Sơn; biên tập nội dung, thiết kế đồ họa, in sách giới thiệu về CVĐC Lạng Sơn; xây dựng, chỉnh sửa bổ sung nội dung và tái bản các ấn phẩm đã xây dựng; xây dựng các tour, tuyến du lịch địa chất, kết hợp tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học...liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, hệ thống các trung tâm thông tin, cơ sở lưu trú, ăn uống, dịch vụ văn hóa trong vùng CVĐC; xây dựng các tiêu chí quan hệ đối tác với các nhà hàng, khách sạn, homestay, nhà điều hành tour; ký kết hợp tác với các nhà điều hành tour...</p> <p>- Nghiên cứu xây dựng Video Clip, Tour du lịch</p>	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Công Thông tin điện tử tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.	Tháng 01 -12/2024

	ảo (các điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn), Bảo tàng ảo nhằm tạo trải nghiệm mới với những địa danh đã số hóa, phản ánh nội dung và thể hiện đặc điểm độc đáo, đặc sắc, gắn liền với những địa danh và loại hình du lịch địa chất. - Xây dựng và phát triển Mạng lưới đối tác CVĐC Lạng Sơn.			
2	Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết, tin ảnh, phóng sự, tài liệu tuyên truyền, phản ánh về CVĐC Lạng Sơn, về các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.	Tháng 01-12/2024
3	Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về các hoạt động xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.	
II	Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Hoàn thiện hạ tầng các điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn			
1	Đẩy nhanh tiến độ cải tạo cảnh quan, xây dựng khu vực chụp ảnh lưu niệm, đài quan sát ngắm cảnh, con đường đi bộ, lắp đặt mô hình 2 chiều (2D) hoặc mô hình không gian 3 chiều (3D), biển quảng cáo, bảng biển thuyết minh các điểm du lịch vùng CVĐC...	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.	Tháng 3-7/2024
2	Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, hoàn thiện các bãi đỗ xe.	UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.	
3	Cải tạo cảnh quan tại một số điểm du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn do các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tự đầu tư.	Ban Quản lý Đền Bắc Lệ (xã Tân Thành, huyện Hữu	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải,	

		Lũng), Công ty Than Na Dương (TT Na Dương, huyện Lộc Bình), Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển Du lịch (huyện Lộc Bình), Công ty Cổ phần Thực phẩm sạch Lạng Sơn (xã Diêm He, huyện Văn Quan), Chủ cơ sở sản xuất tinh dầu hồi (xã Bình Phúc, huyện Văn Quan), Chủ điểm du lịch sinh thái Suối Mỏ Mắm (xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn), Chủ Homestay Sơn Thủy (xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng)	UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.	
III	Khẩn trương tổ chức triển khai Dự án Nhiệm vụ khoanh vùng bảo vệ Di sản địa chất khu vực CVĐC Lạng Sơn			
	- Lập đề cương dự án; thu thập, tổng hợp tài liệu phục vụ dự án; lập báo cáo xử lý đánh giá các tài liệu thu thập và xử lý thông tin, lập 01 báo cáo kế hoạch triển khai thực địa. - Khảo sát, đánh giá tổng quan hiện trạng, khoanh vùng, xác định diện phân bố cho các điểm/cụm điểm di sản trên địa bàn các huyện trong vùng CVĐC Lạng Sơn.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Tài nguyên và Môi trường; Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.	Tháng 01-11/2024

	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập, biên tập và số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu khoanh vùng các điểm/cụm điểm di sản; biên tập, hiệu chỉnh, thành lập các bản đồ khoanh vùng di sản; xây dựng hồ sơ các điểm/cụm điểm di sản khu vực CVĐC; xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống các điểm di sản khu vực CVĐC. - Biên tập bộ bản đồ phân bố di sản. - Lập báo cáo khoa học tổng kết thực hiện dự án. 			
IV	Chuẩn bị đội ngũ thuyết minh viên du lịch (song ngữ: Việt - Anh) tại các huyện trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn			
	Lựa chọn, đào tạo ngắn hạn dành cho tình nguyện viên có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh. <i>(01 học sinh và 01 giáo viên tiếng Anh của Trường THPT, trường Phổ thông DTNT THCS trên địa bàn mỗi huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn).</i>	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, các trường học, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.	Tháng 02-7/2024
V	Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC Lạng Sơn thông qua hoạt động Khai thác Góc CVĐC tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.			
	Chương trình Bàn giao Góc CVĐC; Hoạt động trải nghiệm vùng CVĐC Lạng Sơn; Tổ chức cuộc thi cho các em học sinh giao tiếp, giao lưu, giới thiệu, thuyết trình bằng tiếng Anh về “Góc CVĐC” với chủ đề “Dòng chảy thời gian”(Walk on Time) trên các trang thông tin, mạng xã hội; ... cũng như trước Đoàn chuyên gia UNESCO đến thăm định.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Giáo dục và Đào tạo <i>(Một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh)</i> , UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.	Tháng 02-7/2024
VI	Xây dựng và phát triển Mạng lưới đối tác CVĐC Lạng Sơn.			
	Chuẩn bị các điều kiện như xây dựng Bộ tiêu chí, đăng trên Website của Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn, tổ chức các hoạt động hướng dẫn đối tác để đón Đoàn chuyên gia UNESCO đến thăm định	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố trong	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và	Tháng 02-6/2024

	chất lượng dịch vụ lưu trú, sản phẩm tiêu biểu vùng CVĐC Lạng Sơn của đối tác CVĐC.	vùng CVĐC Lạng Sơn.	Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.	
VII	Tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường tại các điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn, các làng du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống			
	Dọn vệ sinh sạch sẽ, quản lý chất thải, sử dụng thay thế chai nhựa, rác thải nhựa ...	UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương; các trường học trong vùng CVĐC; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.	Tháng 02-7/2024
VIII	Phối hợp với Nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn tiếp tục khảo sát thực địa và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị công nhận CVĐC Lạng Sơn là CVĐC Toàn cầu UNESCO chuẩn bị cho công tác đánh giá CVĐC Lạng Sơn			
	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn. - Khảo sát đánh giá chuẩn bị cho công tác đánh giá CVĐC Lạng Sơn (dự kiến tháng 7 năm 2024). - Xây dựng đường mòn địa chất trong Công viên địa chất Lạng Sơn; phòng trưng bày về sự tiến hóa của sự sống kỷ Trias và hóa thạch Cúc đá tại xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng; phòng trưng bày triển lãm về các loài thú có vú đầu tiên ở khu vực Thác Bản Khiêng và trưng bày tại không gian ngoài trời ở Mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình; phòng trưng bày triển lãm về sự tiến hóa của loài người trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; mô hình 2D/3D mô phỏng câu chuyện về loại cổ sinh vật, khu vực check-in và bãi đỗ xe tại các điểm tham quan vùng Công viên địa chất Lạng Sơn... - Xây dựng nội dung cho hướng dẫn viên điện tử âm thanh (phục vụ thăm định CVĐC Lạng sơn dự kiến 7/2024). 	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, Nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.	Tháng 02-6/2024

	<p>- Tư vấn xây dựng và triển khai quy trình bảo trì thống nhất các điểm di sản của CVĐC Lạng Sơn. - Tư vấn xây dựng Poster “Tiến trình hình thành CVĐC toàn cầu” (Time Spiral).</p> <p>- Tư vấn xây dựng tuyến du lịch kết nối với hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng.</p>			
IX	Chuẩn bị Chương trình làm việc với Đoàn chuyên gia thẩm định của UNESCO			
1	<p>Phối hợp với UNESCO thu xếp lịch trình, công tác hậu cần đón Đoàn chuyên gia UNESCO (<i>chương trình làm việc, đặt vé máy bay, xe đưa đón, chỗ ăn, nghỉ,...</i>).</p>	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	<p>Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.</p>	Tháng 02-4/2024
2	<p>Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn đón Đoàn chuyên gia thẩm định của UNESCO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẩm định các tiêu chí theo Hồ sơ CVĐC Lạng Sơn tại thực địa; - Làm việc với Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn; - Làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan và đưa ra các khuyến nghị. 	Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn	<p>Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.</p>	Tháng 7-8/2024 (<i>thời gian cụ thể sẽ theo thông báo, lịch trình chính thức của Đoàn Chuyên gia UNESCO</i>)
3	<p>Tổ chức chương trình làm việc giữa UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với Đoàn chuyên gia thẩm định của UNESCO (<i>đưa ra các khuyến nghị</i>).</p>	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	<p>Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, UBND các huyện, thành phố trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các doanh nghiệp đối tác CVĐC, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.</p>	